

Số: 1822/SYT-VP

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v thực hiện rà soát công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Kính gửi: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 10/4/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Về công tác quy hoạch cán bộ của các đơn vị

Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ đơn vị mình báo cáo, trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt. Tập thể lãnh đạo Sở Y tế đã xem xét, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ được các đơn vị giới thiệu quy hoạch (trình độ, ngành nghề, độ tuổi...) để thống nhất giới thiệu các đồng chí đưa vào quy hoạch chức danh giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Qua rà soát, các đồng chí được giới thiệu quy hoạch đa số chưa được kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Để đảm bảo quy trình, quy định về công tác cán bộ (Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII), Sở Y tế đã gửi văn bản hiệp y và đề nghị thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với công chức, viên chức được giới thiệu quy hoạch đến Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, và huyện ủy, thành ủy theo phân cấp thẩm quyền quản lý. (Danh sách hiệp y đính kèm).

Trên cơ sở ý kiến của huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Y tế đã xác nhận quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các công chức, viên chức của một số đơn vị trực thuộc đã được kết luận đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hiện nay, còn một số đơn vị quy hoạch chưa đảm bảo về cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có trường hợp xin thôi việc, chuyển công tác, có trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ (*đương chức*)...

Để đảm bảo phương châm quy hoạch “động” là quy hoạch định kỳ phải được rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ và căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 10/4/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai quy định “Hàng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ...”.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị mình. Thực hiện quy trình đưa ra khỏi quy hoạch đối với những công chức, viên chức không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định..., bổ sung vào quy hoạch các cán bộ, công chức, viên chức trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, báo cáo kết quả gửi về Sở Y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Y tế (thông qua Văn phòng) để được phối hợp, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ